
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

 

   วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่  16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายศุภชัย  โพธิ์สุ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

(1) กระทู้ถาม      
1.1  กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

         1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง 
โดย นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
     จากเหตุการณ์ เรือหลวงสุโขทัยอับปาง เป็นการบริหารราชการผิดพลาดของ
กองทัพเรือ จึงขอให้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้นที่น้ าเข้าเรือหลวงสุโขทัยจนเกิดเหตุ 
ซึ่งกองทัพเรือได้รับแจ้งเหตุเวลาใด เรือหลวงกระบุรีที่เข้าไปช่วยล าแรกไปในช่วงเวลาใด และช่วงเวลาที่ 
เรือหลวงกระบุรีเข้าไปช่วยพบเห็นก าลังพลจ านวนเท่าไร ในช่วงเวลานั้นเรือหลวงสุโขทัยยังไม่จมสู่ใต้ท้องทะเล 
ใช่หรือไม่ มีอุปกรณ์ใดบ้างที่น าไปช่วย มีจ านวนชูชีพ เรือยาง และห่วงยางเท่าไร รวมถึงอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จะ
สามารถช่วยก าลังพลให้รอดชีวิตมีอะไรบ้าง นอกจากนี้ กองทัพเรือได้ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานใดบ้าง
และได้รับการตอบรับจากหน่วยงานใดบ้างที่จะเข้าด าเนินการช่วยเหลือ เรือหลวงสุโขทัยอยู่ในสภาพพร้อม 
ใช้งานหรือไม่ มีประวัติการซ่อมบ ารุงหรือประวัติการใช้งบประมาณ ในการซ่อมบ ารุงมากน้อยเพียงใด  
มีการซ่อมบ ารุงครั้งล่าสุดเมื่อไร มีภารกิจใดที่จ าเป็นต้องน าเรือหลวงสุโขทัยออกไปในช่วงเวลามรสุม ผู้ใด 
เป็นคนออกหนังสือในการสั่งการในการออกไปท าภารกิจต่าง ๆ กองทัพเรือได้รับข้อมูลแจ้งเตือนจาก 
กรมอุตุนิยมวิทยาหรือกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือหรือไม่ หากได้รับการแจ้งเตือนเหตุใดยังคงน าก าลังพล 
ไปฝ่ามรสุมในภารกิจนี้  ส าหรับก าลังพลที่ได้รับมอบหมายท าภารกิจนี้เป็นทหารที่ ถูกบังคับเกณฑ์ทหาร 
มาหรือไม่ เนื่องจากบางคนที่ว่ายน้ าไม่เป็นแต่ยังต้องลงเรือไปปฏิบัติภารกิจ ก าลังพลได้ผ่านการฝึกอบรม  
การเผชิญเหตุหากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือไม่ และผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบในการสูญเสียก าลังพล สูญเสีย
ทรัพยากรจากงบประมาณของภาษีประชาชน และผู้ใดเป็นผู้ควบคุมเหตุการณ์นี้จนกว่าเหตุการณ์จะเสร็จสิ้น 
รวมทั้ ง ถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปกองทัพแล้วหรือไม่  และหากมีผู้ตรวจการกองทัพที่ เป็นตัวแทนจาก 
ภาคประชาชนเข้าไปด้วยจะดีหรือไม่ 
 
 
 
    พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า กรณีเรือหลวงสุโขทัยได้อับปางลง มีผลท าให้ก าลังพลของกองทัพเรือได้รับ
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บาดเจ็บและเสียชีวิต ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
รับก าลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และสมเด็จพระ เจ้า 
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
ได้พระราชทานยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ก าลังพลประจ าเรือผู้ประสบภัยทุกนาย เป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อ  
ก าลังพลของกองทัพเรืออย่างหาที่สุดมิได้ ส าหรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ได้แสดงความเสียใจต่อก าลังพลของกองทัพเรือที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้ง
ครอบครัวผู้เสียชีวิต และตามที่สมาชิกฯ ได้สอบถามนั้น เหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางเกิดขึ้นเมื่อวันที่  
18 ธันวาคม 2565 ในช่วงเวลา 18.40 นาฬิกา ซึ่งศูนย์บัญชาการกองทัพเรือได้รับรายงานจากเรือหลวงสุโขทัย 
และได้รายงานไปที่ตามล าดับผู้บังคับบัญชาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่ งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้กองทัพเรือเข้าแก้ไขสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในการควบคุมเรือหลวง
สุโขทัยและดูแลความปลอดภัยของก าลังพลทุกนายที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในขณะนั้น ส าหรับสาเหตุที่เกิดขึ้น  
ศูนย์อ านวยการกองทัพเรือรายงานว่า ขณะนั้นสภาพอากาศมีคลื่นลมแรงมาก และเรือหลวงสุโขทัยได้ฝ่า 
คลื่นแรงไปส่งผลให้น้ าเข้ามาในตัวเรือบางส่วน ท าให้น้ าไปที่เครื่องไฟฟ้าและเครื่องจักรใหญ่จนเครื่องไฟฟ้านั้น
หยุดท างาน เป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมเรือหลวงสุโขทัยได้ ท าให้น้ าเข้ามาในตัวเรืออย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เรือ
เอียงอยู่ประมาณ 60 องศา ศูนย์อ านวยการกองทัพเรือ จึงได้สั่งการให้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวง
อ่างทอง เรือหลวงกระบุรี และเฮลิคอปเตอร์จ านวน 2 ล า เข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งในช่วงเวลานั้นเรือหลวงกระบุรี
อยู่ที่บางสะพานใช้เวลาในการเข้าไปในพ้ืนที่ซึ่งอยู่ห่างจากบางสะพาน 20 ไมล์ ในการเดินทางด้วยสภาพ 
คลื่นลมแรง ท าให้เรือหลวงกระบุรีไปถึงในพ้ืนที่เวลา 20.40 นาฬิกา นอกจากนี้ ได้รับการช่วยเหลือจาก 
เรือลากจูงของเอกชนจากท่าเรือบางสะพานอีก 2 ล า มีเรือน้ ามันช่วยเหลือในที่เกิดเหตุอีก 2 ล า เรือหลวง 
กระบุรีได้ปล่อยแพจ านวน 8 แพ ซึ่งสามารถบรรทุกก าลังพลได้ แพละ 15 คน แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวเรือหลวง
สุโขทัย มีน้ าเข้าจ านวนมากขึ้น จึงมีการเตรียมการที่ จะสละเรือโดยมีก าลังพลทั้งหมด 105 คน ไปอยู่ที่ 
กาบเรือ เตรียมการที่จะขนก าลังพลเหล่านั้นมาขึ้นเรือกระบุรี ซึ่งสามารถล าเลียงก าลังพลมาได้ 75 คน ส่งผลให้
ก าลังอีก 30 คน ไม่สามารถขึ้นเรือได้ ท าให้พลัดสูญหายไป ซึ่งขณะนี้พบจ านวนแล้ว 7 ราย เสียชีวิต 6 ราย 
 ในการด าเนินงานทุกอย่างควบคุมโดยศูนย์อ านวยการกองทัพเรือ สั่งการไปยังเรือหลวงกระบุรีผ่านไปยัง
กองทัพเรือภาคที่ 1 ที่จะเข้าไปช่วยเหลือด าเนินการ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กองทัพเรือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดเพ่ือที่จะชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบโดยไม่มีการปกปิดเพ่ือสร้างความกระจ่าง 
โดยเฉพาะก าลังพลและครอบครัวต้องได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น รวมถึงการปฏิบัติของกองทัพเรือ 
ในการที่จะดูแลก าลังพล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของความปลอดภัยในส่วนของในชีวิตและทรัพย์สิน ส าหรับ
อุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิตในเรือหลวงสุโขทัยนั้น ตามปกติแล้วจะมีอัตราประจ าเรือและมีส่วนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ 
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางทะเล ทั้งชูชีพส่วนบุคคล ชูชีพเป็นพวง และเป็นแพชูชีพ แต่ในวันนั้นเรือหลวง
สุโขทัยเอียงจึงไม่สามารถปล่อยแพลงทะเลได้เพราะคลื่นลมแรงมาก เช่นเดียวกับเฮลิคอปเตอร์ที่ส่งไปช่วยนั้น
ก าลังพลก็ไม่สามารถขึ้นได้เพราะเรือหลวงสุโขทัยอยู่ในลักษณะที่เอียงและคลื่นลมแรง ส าหรับจ านวนชูชีพ 
ได้สั่งการให้กองทัพเรือไปตรวจสอบให้กระจ่างและชี้แจงต่อสังคม ส าหรับงบประมาณในการซ่อมบ ารุง 
 
 
เรือหลวงสุโขทัย ได้ท าการซ่อมบ ารุงใหญ่ในปี 2561 และ 2563 ที่ผ่านมา โดยซ่อมในทุกระบบ และได้ตรวจรับ
ในปี 2564 กองทัพเรือได้รับงบประมาณซ่อมบ ารุงเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ 1,300 ล้านบาท และในปี 2566 
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ได้รับ 1,800 ล้านบาท ซึ่งเรือหลวงมีอายุการใช้งานเฉลี่ยเกิน 30 ปีขึ้นไป อายุการใช้งานของเรือรบส่วนใหญ่ 
อยู่ที่ 40 ปี เพราะฉะนั้นการซ่อมบ ารุงจะมีการซ่อมบ ารุงแต่ละระดับ ตามวงรอบตั้งแต่วงรอบปกติไปถึงวงรอบ
ใหญ่ โดยเรือหลวงสุโขทัยได้ท าการซ่อมบ ารุงเรียบร้อยแล้ว  
    ส าหรับภารกิจของเรือหลวงสุโขทัยนั้นเป็นการลาดตระเวนในพ้ืนที่ เพ่ือบรรเทา 
สาธารณภัยก่อนที่จะออกภารกิจนั้น ได้มีการประเมินสถานการณ์ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งมาแล้ว  
เป็นการด าเนินการตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นเรือหลวงที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพ้ืนที่  ก าลังพล  
ในส่วนของกองทัพเรือได้มีการฝึกซ้อมตลอดเวลา ก่อนที่จะออกเรือก็ต้องมีการชี้แจงในการปฏิบัติของก าลังพล
ในเรือ ทั้งนี้ ต้องมีการตรวจสอบถึงก าลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจที่ จังหวัดชุมพรว่ามีความเข้าใจในแนวทาง 
และการปฏิบัติตัวหรือไม่ ในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพ ก าลังพลในกองทัพมีความรักและภาคภูมิใจ ประชาชน
มีความภาคภูมิใจในกองทัพ กองทัพอยู่คู่กับประชาชน และกองทัพระลึกอยู่เสมอว่าต้องปรับปฏิรูปตนเอง  
ปรับวิธีการด าเนินงานของตนเองให้สามารถที่จะดูแลประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติภารกิจ 
การป้องกันประเทศ การรักษาความม่ันคง รวมถึงการช่วยพัฒนาประเทศ กองทัพมีการปรับปฏิรูปมาโดยตลอด
มีแผนระยะ 5 - 10 ปี และขอยืนยันว่า กองทัพไม่ได้อยู่เฉยในการที่จะท าให้ทุกกองทัพสามารถมีประสิทธิภาพ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือจะท าให้เป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ เชื่อมั่น 
ของประชาชน ที่จะดูแลความปลอดภัย ดูแลสิทธิ และประชาธิปไตยของประเทศไทย ตามภารกิจที่มอบหมาย
ให้ดีที่สุด 
 

    1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง การอับปางของเรือหลวงสุโขทัย โดย นายยุทธพงศ์   
จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่ อไทย  เป็นผู้ตั้ งกระทู้ ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
    เรือหลวงสุโขทัย (HTMS Sukhothai, FS-442) ถือว่าเป็นเรือที่ทันสมัย ต่อมาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าประจ าการตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2530 มีระวางขับน้ า 960 ตัน ความยาว  
76.8 เมตร กว้าง 9.6 เมตร เป็นเรือที่มีความส าคัญกับกองทัพเรือไทยและเป็นเรือชั้นน าล าหนึ่งของกองทัพเรือ
เราจึงใช้ชื่อว่าเรือหลวงสุโขทัย เรือล านี้รบได้ถึง 3 มิติ โดยด้านหน้าของเรือมีการติดตั้งปืนและจรวดจะต่อสู้ 
มิติทางน้ าระหว่างเรือผิวน้ าด้วยกัน ด้านหลังจะมีขีปนาวุธจากเรือสู่อากาศยานที่สามารถรบกับเครื่องบิน 
อากาศยานได้ และด้านท้ายส าหรับปราบเรือด าน้ าจึงถือได้ว่าเป็นเรือที่มีความสมบูรณ์แบบ โดยเรือหลวง
สุโขทัยได้อับปางลงเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เนื่องจากมีคลื่นสูง ความสูงของคลื่นประมาณ 6 เมตร  
และน้ าทะเลได้เข้าไปในห้องเครื่องท าให้เครื่องจักรใหญ่หยุดท างาน เครื่องยนต์ดับ ระบบสื่อสารล่ม  
เรือเสียการทรงตัว ไม่สามารถควบคุมเรือได้ ในขณะที่ก าลังลาดตระเวนอยู่ห่างจากอ าเภอบางสะพาน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพียง 20 ไมล์ทะเล โดยเครื่องยนต์ใหญ่ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรือหลวงสุโขทัยนั้น 
เป็นเครื่องยนต์ดีเซล MTU 2 เครื่องชนิด 4 Stroke, Single Action เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งมีก าลังแรงม้าถึง  
7,200 แรงม้า ซึ่งปกติแล้วจะไม่ดับโดยง่าย แต่เมื่อเครื่องยนต์ดับไปพร้อมกันทั้ง 2 เครื่องท าให้เรือไม่มีก าลัง 
ในการขับเคลื่อนจึงเปรียบเสมือนเหล็กขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่กลางทะเล เมื่อลมพายุพัดจึงท าให้เรือล่มลงได้ 
จึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เรือหลวงสุโขทัยอับปางลง โดยเครื่องยนต์ดังกล่าวเป็นเครื่องยนต์รุ่นเดียวกันกับ 
ที่จะใส่เรือด าน้ าที่ก าลังต่ออยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนล าแรก จึงสอบถามว่ารัฐบาลยังคงจะใช้เครื่องยนต์ 
 
 
ชนิดนี้กับเรือด าน้ าอีกหรือไม่เพราะขนาดเรือบนน้ ายังประสบปัญหาและเกิดการสูญเสียอย่างมาก อีกทั้ง 
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มีข้อสงสัยว่า ประเทศไทยมีกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการพยากรณ์อากาศ แต่เรือหลวงสุโขทั ย 
ได้ออกเดินทางจากฐานทัพเรือสัตหีบ 1 วัน ก่อนเกิดเหตุการณ์และวันที่เกิดเหตุการณ์ในวันที่ 18 ธันวาคม 
2565 ที่มีพายุและคลื่นสูงถึง 6 เมตร นั้น เหตุใดกองทัพเรือปล่อยให้เรือหลวงสุโขทัยออกมาลาดตระเวน 
ทั้งที่ยังไม่มีความจ าเป็น และกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีหน้าที่ในการพยากรณ์อากาศก็ไม่ได้แจ้งเตือนว่ามีพายุและ
คลื่นลมขนาดใหญ่ เรือต้องงดออกจากฝั่ง ซึ่งไม่ได้มีแต่เรือหลวงสุโขทัยเท่านั้นยังมีเรือพาณิชย์และเรือประมง
อีก 2 – 3 ล า ที่ล่มในเหตุการณ์นี้ จึงสอบถามว่านายกรัฐมนตรีที่ได้แต่งตั้งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาที่ไม่ได้ 
มีความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา ไม่ได้มีการพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนใด ๆ จะรับผิดชอบ
อย่างไรกับเหตุการณ์นี้และหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้ว กรมอุตุนิยมวิทยายังไม่เคยออกมาแสดงความเสียใจ 
ต่อเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นเลย ทั้งนี้  ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับลูกเรือที่ เสียชีวิตไปแล้ว 6 ศพ  
และทีก่ าลังสูญหายอีก 23 คน  
   พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้รับมอบหมายให้ 
ตอบกระทู้ถามว่า เรือหลวงสุโขทัยอยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจราชการคือปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เมื่อมีสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเลเกิดขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่กองทัพเรือจะต้องใช้ทรัพยากรของกองทัพเรือที่มี 
อยู่ในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางทะเล โดยที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ 
กองทัพเรือจะส่งเรือหลวงที่มีประสิทธิภาพเข้าไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้สถานการณ์
เป็นไปในอีกสถานการณ์หนึ่งที่ท าให้เรือหลวงสุโขทัยประสบกับสภาวะคลื่นลมแรงท าให้อับปางลง ซึ่งก่อนที่
กองทัพเรือจะออกปฏิบัติการก็จะต้องศึกษาในเรื่องสภาพอากาศเช่นเดียวกัน มีการวางแผน และประเมิน
สถานการณ์ว่าในสภาวะเช่นนี้กองทัพเรือจะสามารถปฏิบัติภารกิจในการเข้าไปดูแลพ่ีน้องประชาชนหรือ 
ในส่วนอ่ืนที่ปฏิบัติงานหรือท ากิจการอยู่ในทะเล เมื่อได้ประเมินสถานการณ์แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติ 
ภารกิจนี้ได ้ทั้งนี้ เมื่อประสบเหตุที่มคีลื่นลมแรง กองทัพเรือได้พยายามที่จะหลบลมแรงเช่นเดียวกันโดยจะกลับ
เข้ามาที่ท่าเทียบเรือบางสะพาน แต่เนื่องจากประสบกับปัญหาสภาพอากาศนั้นเสียก่อนจึงยังไม่ได้เข้ามา 
ในพ้ืนที่บางสะพาน กล่าวโดยสรุปคือเป็นภารกิจ ภาระหน้าที่ของกองทัพเรือที่จะออกไปดูแลพ่ีน้องประชาชน
หรือเรือประมง และเรืออ่ืน ๆ ที่ประสบภัยโดยจะมีการวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศแวดล้อมก่อนที่จะ
ตัดสินใจเข้าไปปฏิบัติภารกิจ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเรือด าน้ าที่ใช้เครื่องยนต์ MTU ในการขับเคลื่อนนั้น 
ปัจจุบันกองทัพเรือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเป็นเครื่องยนต์ MTU ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งข้อเสนอนี้
กองทัพเรือได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นี้และได้วางแผน 
ที่จะต้องไปศึกษาขีดความสามารถที่ โรงงานผลิต เพ่ือน ามาประเมินและวิเคราะห์โดยคณะกรรมการ 
ของกองทัพเรืออีกครั้งเพ่ือให้ได้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถใช้กับเรือด าน้ าได้อย่างเชื่อมั่น
โดยในช่วงเดือนมกราคมและเมษายนจะเดินทางไปยังโรงงานผลิตเครื่องยนต์ ไปดู เรื่องมาตรฐาน 
การด าเนินงาน และเครื่องที่ผลิตโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นอาจต้องใช้ในยุทโธปกรณ์ของจีนด้วย 
คือสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องใช้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ กองทัพเรือยึดถือประโยชน์ของกองทัพเรือเป็นส าคัญ 
และงบประมาณที่ใช้จะต้องท าให้เกิดความปลอดภัยต่อก าลังพลและสามารถปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืนยันว่าจะต้องใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 
 
 
 

   1.1.3 กระทู้ถาม โดย นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
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    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน 
 

        1.2 กระทู้ถามท่ัวไป  
    1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมา
บริการในหน่วยงานของรัฐ โดย นายธีรัจชัย  พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี  
    เนื่องจากพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ลูกจ้างควรได้รับ เช่น สิทธิการลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ
ส่วนตัว และลาพักผ่อน โดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา สิทธิได้รับการปรับเพ่ิมเงินเดือน สิทธิการ เบิก 
ค่ารักษาพยาบาล และการน าเงินสมทบของผู้ว่าจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม ส่งผลให้พนักงานจัางเหมาบริการ
ไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคม รายละเอียด
ปรากฏตามกระทู้ถามที่  ๒๒๗/ร. ลงวันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยนายธีรัจชัย  พันธุมาศ ได้ติดตาม 
ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา โดยตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะที่  404 ลงวันที่  1 มีนาคม 2565  เรื่อง  
ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2565 แล้วนั้น โดยให้
ข้อมูลว่ากระทรวงแรงงานได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยจะใช้วิธีการประสานงานกับกรมบัญชีกลาง
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการด าเนินการจ้างงานพนักงานจ้างเหมาบริการให้ถูกต้องตามประเภท 
การจ้างงานตามวัตถุประสงค์การจ้างงาน การจ่ายอัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม และเป็นธรรม 
โดยแนวทางหนึ่งที่กระทรวงแรงงานเห็นว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น การเปลี่ยนเป็นการจ้างงาน
ลักษณะพิเศษที่ไม่ใช่การจ้างเหมาบริการ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด 
ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม เป็นต้น และจะจัดท าแผนงานการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องนี้ ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยให้มีความคืบหน้าภายใน 3 เดื อน รวมถึงการหารือกับ
กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศึกษาการแก้ไขกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้พนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงาน
ของรัฐได้รับความคุ้มครองในด้านการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมต่อไป จึงขอสอบถามว่า 
ในปัจจุบันรัฐบาลโดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมา
บริการในหน่วยงานของรัฐ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว หรือไม่ อย่างไร  
    นายสุชาติ   ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ได้รับมอบหมายให้ 
ตอบกระทู้ถามว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้ตอบกระทู้ ถามไปเมื่อวันที่  
11 สิงหาคม 2565 ได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และได้มีการจัดประชุมโดยปลัดกระทรวงแรงงาน 
เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ในที่ประชุมได้เชิญ ส านักงานอัยการสูงสุด ส านัก
งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) กรมบัญชีกลาง ส านักงานคณะกรรมการ  
 
 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานประกันสังคม เพ่ือแก้ปัญหาว่าจะท าอย่างไรให้พนักงานจ้างเหมาบริการ 
ในหน่วยงานของรัฐได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  โดยสรุปได้เป็น 2 แนวทาง ได้แก่ การบริหารจัดการยังคงรูปแบบ
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การจ้างเหมาอยู่ เนื่องจากเกี่ยวพันกับงบประมาณหลายหน่วยงาน แต่ให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนตามประกาศ
อัตราค่าแรงขั้นต่ า สิทธิวันลา สิทธิวันหยุด เป็นต้น ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะด าเนินการส ารวจข้อมูลของพนักงาน
จ้างเหมาและแจ้งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ท าการส ารวจ โดยมีหนังสือ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 แจ้งหน่วยงานข้อมูลทุกกระทรวง ทุกกรม ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในงบประมาณปี 2565 เพ่ือขอส ารวจจ านวนพนักงานจ้างเหมา โดยขณะนี้ได้ส ารวจไปร้อยละ 50 มีจ านวน
พนักงานจ้างเหมา 96,523 คน โดยจะน าจ านวนดังกล่าวมาตั้งเพ่ือค านวณงบประมาณว่าจะต้องใช้เท่าไร  
และจะต้องแก้ไขอย่างไร ส าหรับแนวทางการแก้ไขจะจ้างเหมาบริการ หากอัตราค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าแรง 
ขั้นต่ า หน่วยงานรัฐควรก าหนดการจ่ายเงินเป็นลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนในการท างาน และควรก าหนด 
แนวทางการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของพนักงานจ้างเหมาบริการให้ได้รับการตอบแทนเหมือนเช่นกับพนักงาน
ทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ปรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจ้างงานจ้างเหมาให้หน่วยงาน
ภาครัฐ โดยจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน  
เป็นหน่วยงานหลักที่จะรวบรวมทุกกระทรวง ทุกกรม ที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ส าหรับแนวทางการแก้ไขกฎหมายนั้นจะท าทุกอย่างเพ่ือเข้าสู่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
ให้ได ้
 

    1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิท าโทษ
บุตรและการแก้ ไขปัญหาการท าโทษด้วยความรุนแรงต่อบุตร  โดย นายณั ฐวุฒิ   บั วประทุม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
    ด้วยปัจจุบันการกระท าทารุณกรรมหรือท าร้ายต่อร่างกายหรือจิตใจของบุตร 
อันเกิดขึ้นจากผู้ใช้อ านาจปกครอง ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กยังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จนส่งผลต่อการบาดเจ็บหรือ
ได้รับความเจ็บปวดทุกข์กายทุกข์ใจของเด็ก รวมถึงพัฒนาการของเด็กจนบางครั้งเด็กที่ถูกลงโทษ 
ด้วยความรุนแรงเสียชีวิต โดยส่วนหนึ่งมาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน  
เช่นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1567 (2) ที่ก าหนดให้ผู้ใช้อ านาจปกครองมีสิทธิท าโทษบุตร
ตามสมควรเพ่ือว่ากล่าวสั่งสอน ที่เปิดช่องให้ลงโทษบุตรได้อย่างไม่จ ากัดวิธีการซึ่งไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิเด็ก และการที่ประเทศไทยได้ตอบรับและให้ค ามั่นโดยสมัครใจที่จะปฏิบัติตามภายใต้กลไก 
Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 (พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563) ที่ได้รับค ามั่นมาว่าจะปรับแก้
กฎหมายและควบคุมการลงโทษด้วยความรุนแรงต่อบุตร แต่ในปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่าได้มีการด าเนินการ
ดังกล่าวเพ่ือเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการท าโทษด้วยความรุนแรงต่อบุตร ด้วยความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกาย จิตใจหรือพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล รวมถึงเด็กที่จะเติบโต
เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของประเทศต่อไปในอนาคต และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคง
ชองประเทศชาติในระยะยาว จึงขอสอบถามว่ารัฐบาลมีแนวทางการแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกบทบัญญัติ 
ของกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิท าโทษบุตรตามที่ก าหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1567 (2) 
อย่างไร และรัฐบาลมีนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการท าโทษด้วยความรุนแรงต่อบุตรในระยะสั้น  
และระยะยาวอย่างไร  
 
 
     นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ ตอบกระทู้ถามว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญกับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการอย่างเต็มที่  
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และได้เชิญตนไปพบทุก ๆ 2 เดือนว่าสิ่งที่ได้มอบหมายให้ด าเนินการนั้นส าเร็จไปแล้วมากน้อยเพียงใด  
โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ริเริ่มโครงการเงินเด็กแรกเกิด 600 บาท และรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ด าเนินการต่อจาก 
600,000 คน มีถึง 2 ล้านกว่าคนในปัจจุบันที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้ ซึ่งการลงทุนในเรื่องเด็กนั้นเป็นการลงทุน 
ที่คุ้มค่าและให้ผลตอบแทนกับประเทศสูงที่สุด สิ่งที่สมาชิกฯ มีความกังวลว่าท าอย่างไรจะให้เด็กได้รับเงิน 
ถ้วนหน้า ซึ่งรัฐบาลก าลังพิจารณาว่าระหว่างสิ่งที่จะด าเนินการกับฐานะการคลังของรัฐบาลจะท าให้เกิด 
ความสมดุลได้อย่างไร ส าหรับผู้สูงอายุนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายว่าสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว 
จึงให้หาแนวทางดูแลและเตรียมความพร้อม โดย 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้เพ่ิมผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 
ด้วยการอบรมถึง 40,000 คน ในส่วนของวัยรุ่นนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินการอบรม e-Commerce 
การค้าขาย ธนาคารของรัฐได้ด าเนินการเรื่องของสตาร์ทอัพ ซึ่งเด็กและเยาวชนกว่า 20,000 คน ได้เข้าร่วม
อบรมในโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ซึ่งจะได้เป็นผู้ประกอบการที่มีอนาคตในวันข้างหน้า ส าหรับ เรื่องของ 
ความรุนแรงในครอบครัวนั้น ตนได้ติดตามเช่นกันและเชื่อว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นนั้นไม่มีผู้ ใดต้องการให้เกิดขึ้น 
แม้กระทั่งพ่อแม่เอง แต่คงเป็นเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบที่ท าให้ท าอะไรเกินเลยไป กฎหมายไม่ใช่เรื่องที่จะมา 
ห้ามปรามใคร หากทุกคนมีสติ ค านึงถึงกฎหมายอยู่เสมอก็จะไม่มีใครละเมิดกฎหมาย แต่การที่ผิดพลาดไป 
อาจเป็นไปด้วยความโมโหและขาดสติ แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวของสิ่งที่เกิดขึ้น รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความส าคัญ
กับการลดความรุนแรงในครอบครัวซึ่งสมาชิกฯ ก็เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมร่างกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้  สิ่งที่รัฐบาล 
ได้ด าเนินการคือการดูแล เยียวยา ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบทเรียนที่เราได้ถอดบทเรียนมา เราได้ท างาน
ร่วมกับมูลนิธิเพ่ือความยั่งยืนทางสุขภาพในการท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นและ 
ให้สถานีต ารวจเข้ามาร่วมกับโครงการนี้ ซ่ึงได้น าร่องไปแล้วหลายจังหวัดในภาคเหนือโดยสามารถช่วยเหลือเด็ก
ไว้ได้ทันเวลา นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มอบนโยบายให้ขยายจากต ารวจภูธรภาค 6 ไปยังภาคอ่ืน ๆ  
และขอให้สถานีต ารวจทุกสถานีที่อยู่ในแต่ละภาคเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงฯ เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นก็จะต้องมี 
ทั้งอัยการ จิตแพทย์ ทีมสหวิชาชีพ เข้าไปดูแล ส่วนในเรื่องของกฎหมายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษหรือ
ปราบผู้กระท าผิด แต่รัฐบาลไม่ได้ละเลยในสิ่งที่สมาชิกฯ ต้องการแก้ไขคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1567 (2) โดยรัฐบาลได้ด าเนินการไปแล้วและการปรับโครงสร้างของกระทรวงฯ ก่อนหน้านี้ 
ได้ปรับไปแล้วคือจากส านักงานที่ดูแลเรื่องการคุ้มครองเด็กมาเป็นกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยเมื่อปี 2559 
ได้เสนอเรื่องนี้ผ่านไปยังกระทรวงยุติธรรมเพ่ือให้มีการแก้กฎหมายในส่วนที่สมาชิกฯ ได้ระบุไว้ ในขณะเดียวกัน
เมื่อต้นปี 2565 ก็ได้ท าเรื่องไปอีก จนเป็นที่มาที่สมาชิกฯ และคณะมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก ได้น าผลการสัมมนา
มาเสนอเป็นกฎหมายเข้าสู่สภาก็ต้องขอขอบคุณที่ได้ท าให้ขั้นตอนที่ยากและยาวนานสามารถย่นระยะเวลามาที่
จะท าให้ได้ ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้ละเลยที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้และด้วยการสนับสนุนของสมาชิกฯ เองเชื่อว่า
กฎหมายนี้จะเป็นประโยชน์และแก้ไขได้โดยเร็วที่สุด 
     ส าหรับการเสนอแก้กฎหมายนั้น คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งประกอบด้วย  ผู้พิพากษา อัยการ 
อธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิต นักสังคมสงเคราะห์ และนักกฎหมาย ได้ร่วมกันร่างแก้ไข 
โดยในร่างของสมาชิกฯ ที่ได้เสนอแก้ไขว่าให้ท าโทษบุตรเพ่ือว่ากล่าวสั่งสอนตามสมควรแต่ต้องไม่เป็น 
การกระท าทารุณกรรมหรือท าร้ายร่างกายหรือจิตใจ ไม่เป็นการเฆี่ยนตี แต่ในบริบทที่คณะอนุกรรมการ 
 
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาสิทธิเด็กนั้น ได้แก้ไข
ใกล้เคียงกันว่า ท าโทษบุตรเพ่ือว่ากล่าวสั่งสอนได้ตามสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้วิธีเฆี่ยนตี ท าร้ายร่างกาย จิตใจ
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หรือวิธีการอ่ืนในท านองเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าเป้าหมายในการแก้ไขนั้นเหมือนกันแต่ถ้อยค า 
อาจแตกต่างกัน โดย 59 ประเทศ มีการแก้กฎหมาย ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ส าหรับนโยบายของรัฐบาล 
ในระยะสั้นได้พัฒนาระบบ พม.พร้อม กับต ารวจ กับอาสาพัฒนาสังคม กับประชาชน ไว้แล้ว และมีโรงเรียน
ครอบครัว โรงเรียนผู้ปกครอง ที่ด าเนินการในเชิงรุกว่า ครู กรมสุขภาพจิต ผู้ปกครอง และสภานักเรียน  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้ปกครองฟังลูกให้เป็น ดูแลเยียวยาลูก และไม่ให้กระท า 
ผิดกฎหมาย ในขณะที่ครูต้องพยายามให้ เด็กสามารถเข้าใจความต้องการ  ความรักจากพ่อแม่ อีกทั้ ง 
ได้มีการอบรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ คือการอบรมครูโค้ชที่จะไม่ใช่ครูแนะแนวอีกต่อไป แต่เป็นครู 
ที่ให้ค าปรึกษาด้านทักษะชีวิตและปัญหาครอบครัว  และให้สภานักเรียนท ากิจกรรมลดความรุนแรง  
มีศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวประจ าต าบลซึ่งปัจจุบันมีถึง 4,000 กว่าศูนย์ มีสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย 
ที่ช่วยแนะน าอบรมให้กับผู้เป็นแม่ ทั้งนี้ องค์การยูนิเซฟได้ส ารวจแล้วว่าเด็กที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้อยู่
กับพ่อแม่ที่ให้ก าเนิดแต่ฝากอยู่กับญาติ ๆ ถึง 3.5 ล้านครอบครัว ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ก็จะมีข้ึนไม่จบสิ้น เราจึงต้อง
ค่อย ๆ ท าและท าด้วยความตั้งใจและความต้องการที่จะให้สังคมมีสุข ครอบครัวเข้มแข็ง เราดูถึงความเครียด 
ของครอบครัวที่มาจากรายได้ไม่พอรายจ่าย มีความเครียดแล้วดื่มสุรา เสพยาเสพติดแล้วไปลงที่ลูก  
ซึ่งการแก้ปัญหาไม่ได้แก้เพียงแค่กฎหมายอย่างเดียวแต่ต้องแก้ที่พฤติกรรมมนุษย์  ให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์
มากขึ้น และต้องยอมรับความจริงว่าทุกวันนี้เด็ก ๆ โตมากับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือซึ่งจะต้องมี 
การสร้างความมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  จึงไม่ใช่เป็นงานที่ง่ายส าหรับการพัฒนาทุนมนุษย์ 
แต่กระทรวงฯ มีความตั้งใจที่จะด าเนินการอย่างเต็มที่และไม่ต้องการให้เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึน 
 

             1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง กองทัพเรือยังมีความจ าเป็นที่จะใช้พื้นที่โฉนดที่ดินเลขที่ 
9201 หน้ าส ารวจ 556 กรุงเทพมหานคร อีกหรือไม่  โดย นายสมเกียรติ   ถนอมสินธุ์  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
    ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  9201 หน้าส ารวจ 556 ตั้งอยู่ซอยแบริ่ง 11  เชื่อมต่อ 
ซอยลาซาล 20 ที่ถูกปล่อยให้รกร้างมามากกว่า 40 ปีแล้ว ถึงแม้จะมีการโอนเปลี่ยนนามจากระทรวงกลาโหม 
(กองทัพเรือ) เป็นกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 แล้ว แต่ทางกระทรวงการคลัง แจ้งว่า
กองทัพเรือยังเป็นผู้ดูแลและครอบครองอยู่ จึงขอสอบถามว่า กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ยังมีความจ าเป็น 
ที่จะไช้พ้ืนที่โฉนดที่ดินดังกล่าวอีกหรือไม่ เพราะเห็นว่าถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างมากกว่า 40 ปีแล้ว และในพ้ืนที่
เขตบางนา มีหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมอยู่หลายหน่วยงาน มีพ้ืนที่จ านวนมาก หลายพ้ืนที่เป็นสถานที่
ออกก าลังกาย จึงขอสอบถามถึงเง่ือนไขการที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าไปใช้บริการ 
    พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุซึ่งกองทัพเรือที่ใช้ประโยชน์ โดยมีฐานทัพเรือ
กรุงเทพเป็นหน่วยครอบครอง และกรมสวัสดิการทหารเรือเป็นหน่วยใช้ประโยชน์ เดิมเป็นชื่อโฉนดของ
กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพเรือและแจ้งโอนไปเป็นที่ราชพัสดุและได้มีการตรวจสอบแนวเขตเมื่อปี 2553  
จึงได้ทราบว่าโฉนดกับที่ดินไม่ตรงกัน ขาดหายไป 39 ตารางวา ซึ่งกองทัพเรือกับกรมธนารักษ์ ได้มีการหารือกัน 
และร่วมกันตรวจสอบแนวเขต เพ่ือที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ โดยภายหลังได้ร่วมกันรังวัดตรวจสอบ  
 
 
แนวเขตแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และกองทัพเรือได้เข้าไปปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อย
และมีแผนที่จะใช้ประโยชน์จัดตั้งเป็นศูนย์จ าหน่ายสินค้าการเกษตรที่ผลิตจากศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ  
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จึงจะเป็นพ้ืนที่สวัสดิการให้กับก าลังพลและสวัสดิการให้กับก าลังพลที่มีบ้านพักอยู่ในบริเวณใกล้เคียงของ
กองทัพเรือ นอกจากนั้นแล้วสามารถใช้เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าการเกษตรให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย  
โดยมีแผนด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และมีแผนที่จะจัดท าเป็นโครงการฝึกอาชีพให้กับทหาร 
กองประจ าการ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ าจะจัดท าเป็นแก้มลิงเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ได้อีกด้วย 
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้ทุกเหล่าทัพบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
อีกทั้ง ในพ้ืนที่หน่วยทหารก็มีนโยบายให้ประชาชนภายนอกใช้ประโยชน์ตามระเบียบของแต่ละหน่วย อาทิ  
การออกก าลังกาย จัดกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับพ้ืนที่ภูติอนันต์ ได้มีการจัดให้เป็นพ้ืนที่ออกก าลังกาย สันทนาการ 
โดยก าลังพลและครอบครัวของทหารในพ้ืนที่หรือครอบครัวทหารละแวกอ่ืนและประชาชนทั่วไปก็สามารถ 
มาใช้ได้เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันมีการฝึกสอนกีฬาให้กับบุตรหลานของก าลังพลและบุคคลภายนอก มีการเก็บ
ค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยในส่วนของฟิตเนส และสระว่ายน้ า เพ่ือน ามาบริหารจัดการพ้ืนที่ต่อไป 
 

    1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาน้ าอุปโภค บริโภคของคาบสมุทรสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา โดย ร้อยต ารวจเอก อรุณ  สวัสดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคพลังประชา
รัฐ  เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี    
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามได ้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  
 

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
    1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอทราบผลสัมฤทธิ์ ตามค่าเป้าหมาย ปี 2565 
ของการปฏิรูปด้านสังคม โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอนุชา  
นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอทราบผลสัมฤทธิ์ ตามค่าเป้าหมาย ปี 2565 
ของการปฏิรูปด้านกฎหมาย โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ พรรคก้าวไกล ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินงานในกิจกรรมปฏิรูป 
ที่ 1 – 5 ในด้านยุติธรรม โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอนุชา  
นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  ส าหรับกระทู้ ถามแยกเฉพาะนี้  ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ ถาม แยกเฉพาะ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 268 
 

  จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม คือ รับทราบเรื่อง 
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
   ด้วยนายณัฏฐพล  จรัสรพีพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร์ 
พรรคเศรษฐกิจไทย ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 
จึงเป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (3) ดังนั้น 
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ มีจ านวน 438 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่ง คือ 219 คน  
   ที่ประชุมรับทราบ  
   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมล าดับถัดไป ประธานฯ ได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอน า
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุม และเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระจ านวน 4 เรื่อง  
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง 
 

   (3) รับรองรายงานการประชุม 
       รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  25 ปีที่  3 (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
       ครั้งที่ 25 วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 
       ครั้งที่ 26 วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2565    
       ที่ประชุมให้การรับรอง 
 

   (7) เรื่องอ่ืน ๆ  
   ซึ่งเป็นเรื่องท่ียังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่  
   1. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง 
เพราะลาออก (นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร) โดยที่ประชุมเสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง  
คือ นางวลัยพร  รัตนเศรษฐ  
   2. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
1 ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายนิยม  ช่างพินิจ) โดยที่ประชุมเสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง คือ นายสงวน  พงษ์มณ ี
   3. ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายสุชาติ  ภิญโญ) โดยที่ประชุมเสนอ 
ชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 
   4. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
1 ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายนิยม  ช่างพินิจ) โดยที่ประชุมเสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง คือ นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ 
 

   (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                  2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จ านวน 2 เรื่อง 
                              (1) รับทราบรายงาน จ านวน 2 เรื่อง 
         - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 สภาองค์กรของผู้บริโภค 
         - รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                              (2) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
        ตามที่ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. …. 
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว เพ่ือเสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 136 นั้น ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 
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2565 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร จึงส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมายัง 
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 137 
        ที่ประชุมรับทราบ 
 

   2.2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อ 
การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
   ผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายงานต่อที่ประชุม 
ออกไปเป็นวันที่ 29 ธันวาคม 2565 
 

            2.3 รับทราบรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานและส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีการประชุม
รวมทั้ งสิ้น จ านวน 75 ครั้ง เพ่ือก ากับกิจการไฟฟ้ าและกิจการก๊าซธรรมชาติตามภารกิจที่ก าหนด 
ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยได้มีการพิจารณาเรื่องส าคัญ สรุปดังนี้ 
   1. ก ากับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีโครงการส าคัญ เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ในแบบ SPP Hybrid Firm โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (FIT) ประเภท
เชื้อเพลิงชีวมวล โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ส าหรับภาคประชาชนประเภท
บ้านอยู่อาศัย โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน 
   2. พิจารณาการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติตามมาตรา 47 
จ านวน 128 ราย และการอนุญาตตามมาตรา 48 จ านวน 944 ราย นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงการอนุมัติอนุญาต
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) โดยเห็นชอบหลักการการปรับปรุงแก้ไขและออกกฎหมาย 
ล าดับรองว่าด้วยการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าจ านวน  7 ฉบับ และเห็นควรให้ส านักงาน กกพ. 
จัดเตรียมความพร้อมเพ่ือการอนุมัติอนุญาตแบบ OSS ได้แก่ แบบฟอร์มค าขอรับใบอนุญาต รายการเอกสาร
ประกอบค าขอ (Checklist) และการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการปฏิบัติงานทั้งส านักงาน กกพ. ส่วนกลาง
และส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 
   3. เห็นชอบการวางระบบการตรวจติดตามการประกอบกิจการพลังงาน (Post Audit) อาทิ
กระบวนการท างาน การแบ่งงานระหว่างส านักงาน กกพ. ส่วนกลางและส านักงาน กกพ. ประจ าเขต  
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการตรวจ ติดตาม การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และแผนการ 
ตรวจ ติดตามการประกอบกิจการพลังงาน 
   4. ก าหนดมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบของผู้ใช้ไฟฟ้าจากสถานการณ์การระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเห็นชอบหลักเกณฑ์การก ากับอัตราค่าบริการไฟฟ้า (ระยะสั้น) โดยปรับ 
ลดต้นทุนเงินลงทุนเฉลี่ยของกิจการ (Weighted Average Cost of Capita : WACC) ในส่วนที่ เป็นเงินกู้ 
 
 
เพ่ือน ามาสนับสนุนรัฐบาลในการปรับลดค่าไฟฟ้า มาตรการลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 
มาตรการค่าไฟฟ้าฟรีส าหรับบ้านอยู่อาศัยและให้ขยายระยะเวลาการช าระค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน 
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อยู่อาศัย มาตรการยกเว้นการเรียกเก็บค่า ไฟฟ้าต่ าสุดส าหรับผู้ ใช้ ไฟฟ้าประเภท 3 และประเภท 4  
และมาตรการลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย 
   5. ก ากับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) โดยเห็นชอบให้ตรึงค่าเอฟที (Ft) ส าหรับเรียกเก็บ 
เดอืนมกราคม - เมษายน 2563 และเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 ไว้ที่  -11.60 สตางค์ต่อหน่วยและปรับ
ลดค่า Ft ที่เรียกเก็บเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563 ลงจ านวน 0.83 สตางค์ต่อหน่วย หรือเรียกเก็บค า Ft
เท่ากับ -12.43 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.63 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
เพ่ือบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
   6. ก ากับอัตราค่าบริการของกิจการก๊าซธรรมชาติให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
และเห็นชอบการใช้โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นโครงสร้างราคา
ก๊าซธรรมชาติเพ่ือรองรับการทดลองน าเข้า LNG แบบ Spot ของ กฟผ.  
   7. เห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าและวิธีการจัดการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ของยานยนต์ไฟฟ้าโดยให้ใช้อัตราดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือจนกว่าจะมีประกาศโครงสร้างค่าไฟใหม่ 
ภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority 
   8. เพ่ือรองรับการเปิดการแข่งขันในกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติมากรายตาม 
แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่  1 กกพ. ได้ก ากับการทดลองน าเข้า 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG) จ านวน 2 ล าเรือ ของ กฟผ. เห็นชอบการปรับปรุง
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการให้บริการของสถานี LNG แก่บุคคลที่สามและการเชื่อมต่อ (TPA Code) ฉบับที่ 3 ของ
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด และออกประกาศหลักกณฑ์การก ากับดูแลผู้บริหารระบบส่งและศูนย์ควบคุม  
การส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2563 (Transmission System Operator Regulatory Framework) ตลอดจน
ออกใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิม จ านวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท หินกอง เพาเวอร์โฮลดิ้ง จ ากัด และ บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จ ากัด 
   9. ก ากับดูแลการใช้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการวางระบบโครงข่ายพลังงาน โดย กกพ. เห็นชอบ
ประกาศก าหนดเขตส ารวจระบบโครงข่ายพลังงานและประกาศก าหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน เห็นชอบ
ราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน ตลอดจนพิจารณาอุทธรณ์การประกาศก าหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
และคัดค้านการก่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงาน และพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน 
ที่ถูกเขตระบบโครงข่ายพลังงานรวม 1,008 เรื่อง 
   10. การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน กกพ. ได้เห็นชอบหลักการจ่ายคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก 
   11. บริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา  97 (3) ของพระราชบัญญั ติ 
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ กกพ. ได้อนุมัติกรอบวงเงินเพ่ือพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ประกาศ ทั้งในด้านสาธารณสุข การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมกว่า 4,040 ล้านบาท และออกมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
 
 
การจ้างงานในพ้ืนที่เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในการป้องกัน ควบคุม  หรือรักษา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (3) 
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รวมทั้งระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาก 
การด าเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ตามมาตรา 97 (3) ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน โดยมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ
และการด าเนินโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (3) มุ่งเน้น (1) กระจายอ านาจและ 
ความรับผิดชอบสู่ระดับพ้ืนที่ (2) สร้างประโยชน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าให้เกิด 
ความยั่งยืน (3) เพ่ิมระบบธรรมาภิบาลความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ (4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ
ของส านักงาน กกพ. 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

            2.4 รับทราบรายงานประจ าปี 2564 สถาบันพระปกเกล้า            
   ผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายงานต่อที่ประชุม 
ออกไปก่อน 
   2.5 รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
   พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 17 ก าหนด
ว่า ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังรายงานการกู้เงินและการค้ าประกันที่กระท า
ในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงิน
และการค้ าประกัน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ ซึ่งกระทรวงการคลังได้จัดท ารายงานผล 
การด าเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี้ รายงานดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
   1. ผลการด าเนินการตามมาตรา 17  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย รายงานสถานะหนี้สาธารณะและ
รายงานการกู้ เงินและการค้ าประกันที่กระท าในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว  โดยมีผลการกู้ เงินตาม
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
       1) ผลการก่อหนี้ ใหม่ วงเงิน 1,263,621,97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.41 ของ 
แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 1,429,280.57 ล้านบาท 
      2) ผลการบริหารหนี้ เดิม วงเงิน 1,318,243.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.73 
ของแผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน 1,502,663.56 ล้านบาท 
      3) ผลการช าระหนี้  วงเงิน 395,986.73 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 103.09 ของ 
แผนการช าระหนี้ วงเงิน 384,104.81 ล้านบาท 
   ทั้งนี้  ระดับหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 มีจ านวน 10,373,937.59  
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1,036,394.57 ล้านบาท โดยหนี้ที่เพ่ิมขึ้นมาจากการกู้เงิน
เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาล และเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งหนี้สาธารณะของประเทศยังคงอยู่ภายใต้กรอบ 
 
 
การบริหารหนี้สาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐก าหนด คือไม่เกินร้อยละ 70  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยมีหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 
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ร้อยละ 60.41 (ข้อมูล GDP จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2565) 
   2. รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาและโครงการประจ าปีงบประมาณ 2565 
กระทรวงการคลังโดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
พัฒนาและโครงการของรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการแล้วเสร็ จ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ 
ในด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ 
แบ่งเป็น 
       1) โครงการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจ จ านวน 4 หน่วยงาน 10 โครงการ และ 1 แผนงาน 
โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าของแผนงานร่วมกัน จ านวน 15 หน่วยงาน ได้แก่ 
          (1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายระบบ
ส่งไฟฟ้า ระยะที่ 11 โครงการสายส่ง 500 เควี เพ่ือการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนน้ าเทิน ๒ และ  
โครงการระบบส่งเพ่ือรับซื้อไฟฟ้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนน้ างึม 3 และน้ าเทิน 1 
          (2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  โครงการปรับปรุง เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบจ าหน่าย โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจ าหน่ย ระยะที่ 6 และโครงการก่อสร้าง
และปรบัปรุงเสริมระบบจ าหน่าย ระยะที่ 7 
          (3) การประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 2 โครงการ ไต้แก่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ระบบประปาภูเก็ต และโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ  2558  
(เพ่ิมเติม) 
          (4) การเคหะแห่งชาติ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มี 
รายได้น้อย โครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะ 3 และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอ้ือ
อาทร ระยะ 4 
          (5) โครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่ง 
ทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (แผนงาน) โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าของ
โครงการร่วมกัน จ านวน 15 หน่วยงาน 
   2) โครงการ จ านวน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (จ านวน 19 โครงการ) โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นเจ้าของแผนงานร่วมกัน จ านวน 9 หน่วยงาน 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

            2.6 รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้ เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
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รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   กระทรวงการคลังจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ  
จากการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และมาตรา 9 แห่ งพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   1. รายงานตามมาตรา 10 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ณ วันที่  
30 กันยายน 2565 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนงานหรือโครงการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
เสนอ จ านวน 1,151 โครงการ โดยมีหน่วยงานที่ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการได้ในช่วง  
ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ านวน 57 โครงการ คงเหลือ
โครงการที่ด าเนินการและใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ  จ านวน  
1,094 โครงการ วงเงินรวม 982,290.74 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานได้เบิกจ่ายเงินกู้แล้ว จ านวน 950,169.70  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.73 ของวงเงินอนุมัติ อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โครงการภายใต้ 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีจ านวน 678 โครงการ แบ่งเป็น
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 จ านวน 47 โครงการ แผนงานที่ 2 จ านวน 19 โดรงการ และแผนงานที่ 3 จ านวน 
612 โครงการ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
   แผนงานที่ 1 การใช้จ่ายเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 มีโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 จ านวน 45.90 ล้านโดส การสนับสนุน 
ค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 จ านวน 30,348.35 ล้านบาท การสนับสนุนค่าตอบแทนส าหรับ 
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในชุมชนทั่วประเทศ จ านวน 1,037,042 ราย ซึ่งจะ
ช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแล เฝ้าระวัง และคัดกรองโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องฉายรังสี
พลังงานแสง และเครื่องตรวจไวรัสแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Realtime PCR รวมถึงการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ิมขึ้น  
เช่น การผลิตชุดทดสอบ Rapid test ส าหรับตรวจหาแอนติบอดีจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 การพัฒนา
ศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุส าหรับโรคโควิด-19 การผลิตชุดสกัด RNA 
เพ่ือการตรวจโรคโควิด-19 และปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต ICU Negative Pressure COVID-19 เป็นต้น 
   แผนงานที่ 2 การใช้จ่ายเงินกู้ที่มีวัตฤประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับ 
ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ พร้อมไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แผนงานที่ 2
สามารถแบ่งการให้ความช่วยเหลือออกได้เป็น 3 รอบ ได้แก่ ในช่วงปี 2563 มีการจ่ายเงินช่วยเหลือ เยียวยา 
 
 
และชดเชยประมาณ 41.02 ล้านราย รอบที่ 2 ในช่วงต้นปี 2564 ที่มีการระบาดระลอกใหม่มีการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยประชาชนประมาณ 40.93 ล้านราย และมีมาตรการเพ่ือบรรเทาค่าใช้จ่าย 
ด้านสาธารณูปโภค โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าและน้ าประปาให้กับประชาชนผู้ ใช้ไฟฟ้า/น้ าประปา จ านวน  
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27.23 ล้านราย และรอบที่ 3 ในช่วงกลางปี 2564 มีการออกมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเพ่ิมเติม
ประมาณ 41.30 ล้านราย และมีการออกมาตรการเพ่ือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและ 
ค่าน้ าประปา) ใหก้ับประชาชนเพิ่มเติม จ านวน 26.88 ล้านราย 
   แผนงานที่ 3 การใช้จ่ายเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม การด าเนิน
โครงการเพ่ือกระตุ้นการบริโภคในประเทศสามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ จ านวนกว่า  1.59 ล้านราย  
อีกทั้งก่อให้ เกิดการจ้างงานในระดับชุมชน ทั้งประชาชนในท้องถิ่น และนักศึกษาจบใหม่จ านวนกว่า  
92,605 ต าแหน่ง นอกจากนี้ การด าเนินโครงการในพ้ืนที่เศรษฐกิจฐานราก ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น สามารถสร้างรายได้จากการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพและ
ราคาสูงขึ้น สามารถขยายช่องทางการตลาดให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้บริโภค และสามารถลดค่าใช้จ่าย 
ในชีวิตประจ าวันโดยการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคเป็นอาหารในครัวเรือนถือเป็นผลส าเร็จที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
   2. รายงานตามมาตรา 8 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพ่ิมเติม 
ณ วันที่  30 กันยายน 2565 คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ตามบัญชีท้าย 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพ่ิมเติม ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
เสนอ จ านวน 2,539 โครงการ โดยมีหน่วยงานที่ขอยกเลิก จ านวน 1 โครงการ เนื่องจากหน่วยงานได้รับ
งบประมาณอ่ืนในการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือโครงการที่ด าเนินการและใช้ จ่ายเงินกู้ตาม 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพ่ิมเติม จ านวน 2,538 โครงการ ซึ่งหน่วยงานได้เบิกจ่าย
เงินกู้แล้ว จ านวน 426,434.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.29 ของวงเงินอนุมัติ อย่างไรก็ดี ณ วันที่  
30 กันยายน 2565 โครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพ่ิมเติมที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จมีจ านวน 38 โครงการ แบ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานที่ 1 จ านวน 6 โครงการ แผนงานที่ 2 จ านวน 
27 โครงการ และแผนงานที่ 3 จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
   แผนงานที่ 1 การใช้จ่ายเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 มีการด าเนินโครงการเพ่ือการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 จ านวนกว่า 118.13 ล้านโดส 
เพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชนในประเทศ และโครงการเพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร  
ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการ 
ไปแล้ว ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาล 
   แผนงานที่ 2 การใช้จ่ายเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ 
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ มีการด าเนินโครงการเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียน จ านวนกว่า 11.65 ล้านราย ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
และมาตรา 40 ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา จ านวน 8.58 ล้านราย และมาตรา 33 จ านวน 3.36 ล้านราย 
ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปาให้กับประชาชนจ านวนกว่า  
 
 
28.37 ล้านราย นอกจากนี้ ยังเพ่ิมวงเงินให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้ใช้สิทธิประมาณ 13.44 ล้านราย 
และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษท่ีมีผู้ใช้สิทธิประมาณ 1.45 ล้านราย 
   แผนงานที่ 3 การใช้จ่ายเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการใช้จ่ายส าหรับโครงการเพ่ือส่งเสริมและรักษาระดับ 
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การจ้างงานในธุรกิจ SME โดยมีนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมได้รับเงินอุดหนุนจ านวน 
240,718 แห่ง และลูกจ้างได้รับประโยชน์ จ านวน 3.43 ล้านราย รวมทั้งด าเนินโครงการเพ่ือกระตุ้นการบริโภค
ในประเทศโดยสามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ จ านวนกว่า 1.31 ล้านราย ผ่านการด าเนินโครงการ 
เพ่ิมวงเงินสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการเพ่ิมวงเงินสนับสนุนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

 จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 16.15 นาฬิกา 
 
ปิดประชุมเวลา 16.15 นาฬิกา 
 
 

****************************** 
 
 

จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ ์
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 


